

ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อสถานประกอบการ	ประเภทการจดทะเบียน	ที่ตั้งสถานประกอบการ		
			ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	จักรพันธ์ปลาตู้	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
2	น.ส.สุธาทิพย์ จรบурมย์	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	เชียงใหม่	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด
3	ท่านครพันธ์ปลา	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
4	ท่านครการเกษตร	ผู้ประกอบการด้านการประมง-นิติบุคคล	ขอนแก่น	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
5	ร้อยเอ็ดพันธ์ปลา	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	ยางใหญ่	จังหาร	ร้อยเอ็ด
6	โนนงามพันธ์ปลา	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
7	นางน้ำฝน ประเสริฐสังข์	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	ยางใหญ่	จังหาร	ร้อยเอ็ด
8	นางปราณี วงศรีเทพ	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	ดินดำ	จังหาร	ร้อยเอ็ด
9	พงษ์พันธ์ปลา	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด
10	มัญญาฟาร์มปลา	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด
11	ริมบึงฟาร์ม	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด
12	วิเชียรพันธ์ปลา	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	แวง	โพนทอง	ร้อยเอ็ด
13	บริษัทบุญศิริโฟรเซนโปรดักส์จำกัด	ผู้ประกอบการด้านการประมง-นิติบุคคล	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
14	บริษัทสยามส่งออก จำกัด	ผู้ประกอบการด้านการประมง-นิติบุคคล	โนนรัง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
15	บริษัทสวยงาม จำกัด	ผู้ประกอบการด้านการประมง-นิติบุคคล	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
16	นายหนึ่ง สอง	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	เมืองทอง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
17	ท่านครการเกษตร	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	รอบเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
18	นางเย็นฤดี ตอนเย็น	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด
19	นายสายัญ บุญรักษา	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	ดงกลาง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด
20	นางสาวจิตตรา ทิพย์	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	เมืองทอง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
21	ปลาร้าครุนงค์	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด
22	เพ็ทฟาร์มแอนด์ฟู้ด	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	ขวัญเมือง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด
23	ดีดี สโตร์	ผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา	ผาน้ำย้อย	หนองพอก	ร้อยเอ็ด
24	ทรี ดราก้อน มาร์เก็ตติ้ง	ผู้ประกอบการด้านการประมง-นิติบุคคล	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด